



ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ ๑๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
๓๕๐ หมู่ที่ ๓ ต.หนองไผ่ อ.เมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการประกวดโครงการประวัติศาสตร์โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒  
ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการแข่งขันประกวดโครงการ  
ประวัติศาสตร์โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการประกวดโครงการนักเรียนสังกัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประเภท โครงการประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถในการจัดการศึกษา  
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เกิดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และให้ครู นักเรียนได้นำหลักวิชา ประสบการณ์ และจินตนาการมาช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนนำเอากระบวนการ  
เรียนรู้ กระบวนการคิดด้วยตนเองมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพื่อให้ได้ตัวแทนนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันประกวด  
โครงการฯ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

โทร./โทรสาร ๐๔๕-๘๑๖๗๓

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
เรื่อง ผลการแข่งขันประกวดโครงงานประวัติศาสตร์  
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้วางนโยบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติในอนาคต การประกวดโครงงานนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ สติปัญญา และเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เป็นการส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้ครู นักเรียนได้นำหลักวิชาการ ประสบการณ์และจินตนาการมาช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนนำเอากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดด้วยตนเองมาใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของตนเอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ จึงได้จัดการประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด ผลปรากฏ ดังนี้

- ๑) ระดับประถมศึกษา  
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสิริชุมชนหาญ
- ๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนราชสีไศล  
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา

/๓)ระดับมัธยมศึกษา...

- ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชินีไศล  
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ